







สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

5 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 กัญชา/กระท่อม	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1.ศาลปกครองสูงสุด ไม่รับคำฟ้องขอถอนประกาศปลดล็อกกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก.</p> <p>-ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีที่นายสมิทธิ์ ศรีสนธิ กรรมการแพทย์สภา และนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย, พ.ต.อ.ทวิ สอดส่อง, นายสุทิน คลังแสง, นายณัฐวุฒิ บัวประทุม, นายวิรัตน์ วรศสิริน, นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.ฝ่ายค้านในขณะนั้น เป็นผู้ฟ้องคดีที่ 1-6 ยื่นฟ้อง รมว.สร. และคกก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศ สร. เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 8 ก.พ. 65 โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่มีการออกประกาศฉบับดังกล่าว และให้กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ตามประกาศ สร. เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 8 พ.ค. 63 ดังเดิม โดยศาลเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ 1 ไม่ได้เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการออกประกาศดังกล่าว ที่จะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ 2-6 นั้น ประกาศดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนชาวไทย ทั้งในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะผู้เสียหาย และความกังวลว่าประกาศดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนหรือเยาวชนที่อาจบริโภคในสถานศึกษานั้น ก็ยังไม่ใช่ผลกระทบที่มีลักษณะแน่นอน และไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ 2-6 เป็นการเฉพาะตัว แต่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในภาพรวม</p> <p>2. เตือนเด็กไม่ควรกินเยลลี่ผสมกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก., มติชน)</p> <p>-อย. เตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลาน ห้ามเด็กกินเยลลี่ผสมกัญชาที่ลักลอบนำเข้า เสี่ยงอันตราย โดยสังเกตบนซองขนมไม่มีฉลากภาษาไทย มีภาพใบกัญชา ข้อความ Cannabis หรือ CA หรือ THC ซึ่งเยลลี่กัญชาเป็นอาหารที่ห้ามนำเข้า โดย อย. และสสจ.ร่วมกันเฝ้าระวังทั่วประเทศ ซึ่งหากพบการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด ตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท</p> <p>3.พบสารจากใบกระท่อม ในผู้เสียชีวิตวัย 1 ขวบ สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama Addict</p> <p>-โพสต์ แชร์เพจหมอหมู วีระศักดิ์ โปสเตอร์ณิ ทำการผ่าชันสูตรเด็ก วัย 1 ขวบที่สงสัยว่าถูกทำร้ายร่างกาย พบมีเลือดออกในช่องท้องปริมาณมากจากการฉีกขาดของเยื่อแขวนลำไส้ และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต แต่ผลการตรวจเลือดหายาและสารพิษ พบสาร Mitragynine ซึ่งเป็นสารที่พบในใบกระท่อม พร้อมตั้งคำถามว่าเด็กได้รับสารนี้ได้อย่างไร ต้องขอให้ตำรวจดำเนินการสืบสวนต่อไป</p>	
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ปชช.ชนะคดีฟ้องหมอ-รพ.ปฏิเสธตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>-นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรค ปชป. เผยถึง กรณีคดีครอบครัวสาพันธ์ ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 ยื่นฟ้องแพทย์และรพ.ที่ปฏิเสธการตรวจรักษานางประไพ ผู้ป่วยโควิด 19 ตามมาตรฐานที่ควรกระทำจนเสียชีวิต รวมทั้งฟ้องสภช.และ รมว.สร. บริหารผิดพลาด ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเพราะเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุข เนื่องจากขาดความพร้อมทั้งเตียงและบุคลากรทางการแพทย์ โดยศาลแพ่งพิพากษาให้ครอบครัวสาพันธ์ชนะคดี แม้จะได้ค่าเสียหายไม่เต็มตามฟ้อง แต่คำพิพากษาระบุพฤติการณ์ของแพทย์ผู้ตรวจรักษาประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่นำพาต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ตาย ทั้งนี้ศาลว่ามีอุทธรณ์ฎีกาต่อ เพราะคดียังไม่ถึงที่สุด และน่าจะถือเป็นคดีแรกที่มีการฟ้องจากกรณีโรคโควิด 19 ต้องการให้เป็นคดีตัวอย่างแก่แพทย์ รพ. และฝ่ายบริหาร</p>	
 โรคเฝ้าระวัง	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. เยาวชนเสี่ยงติดเชื้อเพิ่ม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, prd., 77kaoded, hfocus, news1live, soudhitalk, pptvhd36, ch3plus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อฝีดาษวานรในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ ก.ค.65-ส.ค.66 มีผู้ป่วย 316 ราย มีเยาวชนอายุ 15-24 ปี ติดเชื้อเพิ่มขึ้นช่วงเดือน ส.ค. ถึง 16 ราย จากทั้งหมด 28 ราย ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยา ที่เดิมพบในวัยทำงาน ตอนนี้อยู่ในวัยเรียนและเริ่มมีเด็ก นร. และเปลี่ยนแปลงการระบาดในกลุ่มเสี่ยงเดิมที่มีชายรักชายเป็นหลัก ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่ง สธ. และ ศธ. ร่วมมือกันดูแลนักเรียน เยาวชน โดยเฉพาะการให้ความรู้เพศศึกษาและการดูแลสุขภาพทางเพศ ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่ไปรักษาที่ รพ.หลายรายมีตุ่มหนองบริเวณหน้าท้องหรือก้นที่อาจสัมผัสกันได้ ไม่ได้มีเฉพาะขณะมีเพศสัมพันธ์โดยตรงอย่างเดียว จึงขออย่าเตือนเยาวชนและกลุ่มชายรักชายให้งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย</p> <p>- เรื่องยาและวัคซีน องค์การอนามัยโลกจัดให้สำหรับรายที่มีอาการรุนแรง โดยมีการเก็บข้อมูลประสิทธิผล เพราะไม่ได้ขึ้นทะเบียนใช้สำหรับฝีดาษวานร มีการกระจายใช้ในสถาบันบำราศนราดูร รวมถึงจังหวัดที่มีผู้ป่วยมาก สำหรับใช้ประมาณ 100 กว่าราย ขณะนี้ใช้ไป 10-20% หากจำเป็นก็ขอสนับสนุนเพิ่มได้ ส่วนเรื่องวัคซีน ผู้บริหาร สธ. ให้ประสานองค์การอนามัยโลกกับประเทศที่มีวัคซีนบริจาค รวมทั้งใช้กลไกอาเซียน 10 ประเทศร่วมมือด้านสาธารณสุข คาดว่าปลายปีนี้ได้วัคซีนเพิ่ม</p> <p>2. ความเห็นต่อยอดติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ drama-addice โพสต์ถึงสถานการณ์ของไทยพบผู้ติดเชื้อฝีดาษวานรเพิ่มว่า เดือนเดียวพบ 145 ราย หากจัดการไม่อยู่ ยอดผู้ป่วยในอนาคตน่าห่วง</p> <p>- เพจ Anan Jongkaewwattana โพสต์ว่า รู้สึกกังวลกับตัวเลขผู้ติดเชื้อฝีดาษวานรที่เพิ่มขึ้นเดือนนี้ มีทั้งแสดงอาการชัดเจนแต่ไม่แสดงตัวมาหาหมอ หรือแสดงอาการน้อยพอทนได้ปะปนกัน ทั้งนี้ มีข้อมูลว่าไวรัส ไม่ได้ติดได้เฉพาะทางเพศสัมพันธ์ แต่สามารถติดต่อได้จากกิจกรรมที่มีการสัมผัสกัน หรือทางละอองฝอยน้ำลายในอากาศที่ถ่ายเทไม่สะดวก เช่น สถานบันเทิง ขณะนี้ผู้ป่วยยังน้อยช่องทางติดเชื้อมันอาจเป็นไปได้ยาก แต่หากผู้ป่วยเยอะขึ้นโอกาสก็จะสูงขึ้น จึงต้องระวัง</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>อำนวยการ รมว.สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (hfocus, ไทยโพสต์, ch.7, PPTVHD36)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. และนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข และร่วมร้องเพลงช่วงที่ดีที่สุด ในพิธีอำลาตำแหน่งกับผู้บริหารกระทรวง โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้กล่าวอำลาและขอบคุณ รมว.สธ.และรมช.สธ. ว่า ตลอดเวลา 4 ปี 56 วันที่ผ่านมาถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ ทำให้ สธ. สร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีการกำกับติดตามนโยบาย ดูแลช่วยเหลือกำลังใจพื้นที่ การบริหารสถานการณ์โรคโควิด 19 อย่างทุ่มเท รวมถึงผลักดันประเด็นสำคัญทางการแพทย์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการแพทย์ การพอกไต ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ระหว่างอำลาตำแหน่ง ขอบคุณสื่อมวลชนที่คอยเสนอข่าวในส่วนของ สธ. ช่วงที่ตนและ รมช.สธ.บริหารมากกว่า 4 ปี ขอภัยประชาชนหากมีสิ่งใดที่ทำให้ไม่พึงพอใจ แต่ขอให้มั่นใจว่าไม่เคยคิดทำสิ่งที่ไม่ดีกับบ้านเมืองหรือประชาชน มั่นใจว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. คนใหม่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ จะนำพา สธ. ต่อยอด ให้ระบบสาธารณสุขไทยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นไป</p> <p>- นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ภูมิใจที่ได้ทำงานกับนายอนุทินและบุคลากร สธ. ซึ่งเป็นบุคลากรคุณภาพ ช่วง 4 ปีกับ 56 วัน ถือเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าสำหรับตนมาก</p> <p>ด้านปัญหาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- ด้านนโยบายด้านปัญหาทางการแพทย์จะกลับเป็นยาเสพติดหรือไม่ มั่นใจว่า รมว.สธ. คนใหม่จะพิจารณา เน้นย้ำปัญหาทางการแพทย์และสุขภาพ คำว่าปัญหาเสรีเป็นวาทกรรมที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด เรามีการควบคุมแทบทุกขั้นตอนเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์สุขภาพประชาชนและการแพทย์</p> <p>ด้านภารกิจการเฝ้าระวัง รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- ด้านภารกิจประสานความร่วมมือเรื่องการถ่ายโอน รพ.สต. จะมีการดำเนินต่อไป ขณะนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายกระจายอำนาจจาก สธ. ไปยัง อปท. มั่นใจว่าความร่วมมือด้านต่างๆ คงเกิดขึ้น และหลังโอนถ่ายภารกิจแล้วการให้บริการประชาชนต้องไม่ได้รับผลกระทบและต้องทำด้วยความสมัครใจ คำนึงถึงประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนมาเป็นลำดับแรก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย รมว.สธ.คนใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. คนใหม่ผลักดันนโยบาย ยกกระดาน 30 บาทรักษาทุกโรค ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจไม่ต้องเดินทางไกลใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั้งหมด รวมไปถึงยกระดับการรักษามาตรฐานเดียวทั้งสามกองทุนสุขภาพ คือ บัตรทอง ประกันสังคม และข้าราชการ ส่วนเรื่องบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ชูนโยบายปรับค่าตอบแทน ปรับโครงสร้างเงินเดือนอย่างเป็นธรรม และแก้ปัญหาแพทย์ขาดแคลน ด้วยการให้รพ. เป็นองค์การมหาชน เพื่อให้การบริหารจัดการคล่องตัว จับตามองว่าจะขับเคลื่อนนโยบายที่ส่งผลดีต่อสุขภาพประชาชนและประเทศอย่างไร</p>	-
<p>ระวังผลกระทบฝนตกหนัก-น้ำท่วม-น้ำป่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., acnews, hfocus, thebangkokinsight, inn, newtv)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย ต้นเดือน ก.ย.ยังมีมรสุมพาดผ่านประเทศไทย กำชับสถานบริการสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุฝน น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ที่อาจมีฝนตกหนักมาก ให้เตรียมพร้อมรับมือโรคและภัยสุขภาพ สำรองยา และเวชภัณฑ์ให้บริการประชาชน ระบุ 4 วัน เกิดเหตุแล้ว 10 จังหวัด เสียชีวิตจากจมน้ำ 1 ราย รพ.สธ. ได้รับผลกระทบ 1 แห่ง แต่ยังเปิดบริการได้ตามปกติ</p>	-
<p>คลินิกทันตกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดี สบส. แนะนำคลินิกทันตกรรมทั่วประเทศ เข้มมาตรฐานความสะอาดของเครื่องมือแพทย์ โดยเครื่องมือที่นำมาใช้ซ้ำต้องผ่านการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคติดต่อหรือการติดเชื้อในช่องปาก แนะนำประชาชนเลือกรับบริการจากคลินิกที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยสังเกตจาก 1.ป้ายชื่อคลินิกใช้อักษรสีม่วงบนพื้นสีขาว และต้องมีเลขที่ใบอนุญาต 11 หลักติดที่ป้ายชื่อ 2.มีการแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการ พร้อมหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมปีปัจจุบัน 3.ทันตแพทย์ที่ให้บริการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่แสดงหน้าห้องตรวจ และ 4.มีการแสดงใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาลซึ่งจะต้องเป็นทันตแพทย์เท่านั้น</p>	-
<p>"กรมอนามัย-MEA" รุกดีด โขลารูปท้อป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ทวีช่อง TNN (เพิ่มสื่อ)</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เพื่อเป็นหน่วยงานที่นำพลังงานทางเลือกมาใช้ทดแทน ลดการใช้พลังงาน สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ช่วยประเทศประหยัดพลังงาน ประหยัดงบประมาณ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพประชาชน จะขยายรูปแบบการประหยัดพลังงานอื่น ๆ ด้วยในอนาคต</p>	-
<p>เตือนกลุ่มรักหมาแมวระวังเห็บหมัดเกาะดวงตา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., สยามรัฐ, inn, fm91bkk, newtv, thebangkokinsight, ch7, hfocus)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริยกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยจากเหตุการณ์ในสื่อโซเชียลที่เห็บกัดอยู่โคนขนตา สามารถพบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงและคน เตือนให้หมั่นดูแลเรื่องความสะอาด หากมีเห็บหมัดกัดที่ตาไม่ควรดึงออกเอง เพราะอาจทำให้แผลเกิดการติดเชื้ออักเสบบริเวณเปลือกตา ใช้เวลานานในการรักษา ควรพบจักษุแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง</p>	-
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ ผจก. (เพิ่มสื่อ)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรม คร. กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในไทยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยภาพรวมเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือนก.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้ผ่านมากเกือบ 2 เดือน ภาพรวมทั้งประเทศดีขึ้นแล้ว แต่อาจมีบางจังหวัดที่ยังมีการระบาดอยู่ แต่แนะนำตั้งครรภ์ป้องกันยุงกัด ลดความเสี่ยงลูกสมองเล็กจากเชื้อไวรัสชิคา</p>	-
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ บทความพิเศษ</p> <p>- ประเด็นบุรีไฟฟ้าได้รับความสนใจจากทุกพรรคการเมือง แต่นโยบายที่เหมาะสมในการควบคุม กำกับ ผลผลิตขั้นพื้นฐานไฟฟ้า ต้องมาจากหลักฐานเชิงประจักษ์คือ การวิจัย ขณะที่ผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวยังไม่มีการทราบแน่นอน ซึ่งมีประเทศที่ห้ามนำเข้าบุรีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกประเทศต่างมีกฎหมายห้ามขายบุรีไฟฟ้าให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะเห็นผลกระทบต่อด้านสาธารณสุขในกลุ่มเยาวชนชัดเจนขึ้น หากไทยยกเลิกกฎหมายห้ามนำเข้าบุรีไฟฟ้าจะเกิดวิกฤติด้านสาธารณสุขอย่างแน่นอน และไม่ใช่นโยบายแก้ไขปัญหาบุรีไฟฟ้าเถื่อนที่ได้ผล รวมถึงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาการเจ็บป่วยจากบุรีไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นอีกมาก รัฐบาลต้องพิจารณาให้รอบคอบและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เตือนเฝ้าระวังอาการพิษเฉียบพลัน จากเหตุน้ำมันดิบรั่วไหล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ผจก., เนชั่น, fm91bkk, workpointtoday)</p> <p>- จากกรณีน้ำมันดิบรั่วไหลจากเรือบรรทุกน้ำมัน ขณะขนถ่ายน้ำมันดิบบริเวณทุ่นผูกเรือกลางทะเล โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งบริษัทฯ ได้ควบคุมสถานการณ์ ปิดวาล์วท่อน้ำมันที่เกิดปัญหาและวางทุ่นล้อมคราบน้ำมันแล้ว ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ เร่งประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม คาดขึ้นฝั่งเกาะท้ายค้างคาว อ่าวอุดม และหาดวอนนภา 8-10 ก.ย.นี้ เตือนประชาชนบริเวณเกาะค้างคาว อ.เกาะสีชัง เฝ้าระวังผลกระทบอาการพิษเฉียบพลัน จากไอระเหยน้ำมันดิบรั่วไหล หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ สำหรับอาหารทะเลสามารถทานได้ตามปกติ แต่จะมีการสุ่มตรวจต่อเนื่อง และไม่ควรถานสัตว์น้ำตายผิดปกติ หรือพบสงสัยปนเปื้อน แจ้งที่สสจ.ชลบุรี</p>	-